



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศเจตจำนงสุจริต การยางแห่งประเทศไทย

การทุจริตประพฤติมิชอบนั้น ถือได้ว่าเป็นการบ่อนทำลายทั้งองค์กร และประเทศชาติ การยางแห่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้กำหนดมาตรการทั้งในทางป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานประพฤตินและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งนอกจากตนเองจะไม่ทุจริตแล้ว ยังจะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในองค์กรและต่อ สังคมไทยอีกต่อไป รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของการยางแห่งประเทศไทย ขอให้คำมั่น และประกาศ เจตจำนงที่จะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด พร้อมกับน้อมนำ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิิตและการทำงาน การยางแห่งประเทศไทย มีความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณรายปี สัญญา ที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอดู หรือ ตรวจสอบได้ รวมทั้งตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้ที่มาเสนองาน การจัดการเรื่องร้องเรียน เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ที่เกิดจาก นโยบายของผู้บริหาร หรือ เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓. ด้านปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกร หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ปลูกฝัง สั่งสอน ให้เจ้าหน้าที่ไม่ทน ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริต การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ถ่ายทอดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ สร้างความเป็นธรรมต่อเกษตรกร ประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีรัช สุขสะอาด)

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย